



## โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย

การดำเนินการจัดตั้ง ได้เริ่มขึ้นภายหลังจากที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเปิด ที่ทำการคณะฯ และได้เข้ามาใช้อาคาร ๕ ชั้น หลังที่ ๑ ที่ซ่อมสร้างเสร็จแล้ว ในต้นปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๓ ท่านคณบดี อาจารย์ อิศระ ยุกตะนันท์ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าจัดทำหลักสูตร เพื่อเปิดสอนนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้

เนื่องจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ยังไม่เคยมีมาก่อน ในขณะนั้นได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งพอจะนำมาประยุกต์ได้บ้าง แต่ก็ยังเป็นเพียงวุฒิการศึกษาของผู้ที่จะเข้าเรียนและระยะเวลาในการเรียน สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงที่ทันตแพทย์ จะให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา ช่วยในเรื่องอะไรบ้าง การจัดทำหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ในครั้งนั้น ก็ได้นำเอางานในภาควิชาต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านคลินิก ผลสุดท้ายก็ได้กำหนดเอาเรื่องการทำงานช่างเก้าอี้ และเรื่องต่างๆ ที่ผู้ช่วยควรรู้ในการช่วยในแต่ละประเภทคลินิกเหล่านั้น และจัดทำหลักสูตรเป็นรายวิชาตามที่คลินิกต่างๆ ต้องการจะให้ช่วยอย่างไร การจัดทำหลักสูตรในครั้งแรกนั้นก็คิดเป็นชั่วโมง การเรียนภาคทฤษฎี และการปฏิบัติงานในคลินิกให้ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรคล้ายๆ กันได้กำหนดไว้ เช่น หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ก็ได้กำหนดรายวิชาตามที่การปฏิบัติจริงในคลินิกเหล่านั้น ตามชั่วโมงที่ทาง ก.พ. เคยรับรองหลักสูตรในระดับเดียวกันนี้มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน ในตอนเริ่มแรกกำหนดไว้ว่าจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหญิง อายุอย่างต่ำ ๑๗ ปี เป็นต้น เมื่อจัดทำหลักสูตรแล้วต้องเสนอไปยัง ก.พ. ให้ ก.พ. พิจารณา การพิจารณา ดำเนินไปนานพอสมควร ชาวเจ้าถูกเรียกไปชี้แจงหลายครั้งเพราะเขาไม่เข้าใจว่าหลักสูตรนี้จะสอนใคร เพื่ออะไร เพราะ ก.พ. เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมทางทันตแพทย์ หลังจากการพูดอธิบายชี้แจงให้เขาเข้าใจ ในที่สุดทาง ก.พ. ก็ได้อนุมัติ เมื่อหลักสูตรเป็นที่รับรองแล้ว นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ก็ได้รับเงินเดือน ตามเกณฑ์ของวุฒิที่เขารับรอง

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเรียนเป็นครั้งแรก ที่เรียกว่ารุ่นที่ ๑ ในปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๕ รับนักเรียนเข้าเรียน ๑๕ คน และสำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้ ๑๓ คน ในปีต่อๆ มา ทาง โรงเรียนแห่งนี้ได้รับนักเรียนเข้าเรียนทุกปี ปีละมากบ้าง น้อยบ้าง จาก ๑๕ คน เป็น ๒๐ คนบ้าง ๓๐ คนบ้าง ในปีที่ดุดๆ มา มีความต้องการผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มจำนวนขึ้น ทางโรงเรียนก็ได้รับนักเรียนเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับปรุงสร้างอาคารเพิ่มขึ้น ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ถึง ๗๐ คน



ได้ลองสำรวจดูว่าในขณะนั้น มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวนเท่าใด จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สำเร็จจากโรงเรียนแห่งนี้ไปประกอบอาชีพแล้ว ๓๗๖ คน ถ้ามาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ น่าจะมีจำนวน ๑,๐๐๐ คนแล้ว โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการเรียนการสอนมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ก็จะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ รวม ๔๔ รุ่น

หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ในระยะต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวุฒิการศึกษาของผู้ที่จะเข้าศึกษา ในหลักสูตรนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย และเข้าเรียนได้ทั้งหญิงและชาย แต่ยังใช้เวลาเรียน ๑ ปีและ หลักสูตรเปลี่ยนเป็นหน่วยกิตตามเกณฑ์ที่กำหนดในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พันโท ทันตแพทย์ เศวต ทัศนบรรจง

